



ประกาศโรงพยาบาลยะลา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

ตามประกาศโรงพยาบาลยะลา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ซึ่งได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

โรงพยาบาลยะลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ (ตามประกาศรับสมัคร ข้อ ๕.๓)

(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

(๒) สำเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียน (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบบวุฒิการศึกษามาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ

- (๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หลักฐานทางทหารสำหรับเพศชาย (สำเนา สด. ๙) จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
และลงชื่อกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วย

โรงพยาบาลยะลา จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลยะลา และทางเว็บไซต์ <https://yrhyala.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางณิชาตติงใจดี อภิวงษาพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลยะลา ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลยะลา
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นายคฤหัตถ์ แซ่แต่	ให้ผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตาดหาลา ชั้น ๗ อาคาร ๗ ชั้น โรงพยาบาลยะลา
๐๔	นายอับดุลเราะห์มาน เจ๊ะกายอ	
๐๕	นายซีฮาบุตดิน สกุดติเยาะ	